

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ข้อห่วงใยของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี	ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำ ประเด็นข้อแนะนำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปใช้กำหนดเกณฑ์การดำเนินงานกับโครงการวิทยาลัยชุมชน คุณธรรมต่อไป
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของ สถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบขั้นตอน การส่งหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนให้สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา และแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	- ถอนวาระ -
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)	

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การขอความเห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อำนาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) ประเภทรายได้ที่มิใช่ให้การสนับสนุนหรือบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์และกำหนดรายการหรือประเภทค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไว้ชัดเจนแล้ว และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดการจัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนของวิทยาลัยชุมชนตามแนวทางการพิจารณาข้างต้น โดยนำเสนอแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องตามบริบทการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับหลักวิชาของการปฐมวัย โดยตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>๒. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการเปิดสอนมาแล้ว ๕ ปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา</p> <p>๓. ให้ตรวจสอบระยะเวลา และรายละเอียดหลักสูตรอนุปริญญาทั้ง ๗ หลักสูตร และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้ง สำหรับหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาได้</p>
<p>วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโยธธ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ไม่เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโยธธ เนื่องจากนายประยงค์ แก่นลา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ ๓ ข (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี แห่งข้อบังคับดังกล่าว</p> <p>๒. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโยธธชุดใหม่ โดยให้นายพงษ์เดช ศรีวิเชียรประดิษฐ์ กรรมการสภา</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>สถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโยธธ ในองค์ประกอบ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ในองค์ประกอบอื่น ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยในลักษณะต้องห้าม แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การให้ความเห็นชอบตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยชุมชนรูปแบบที่ ๒
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.	- เลื่อนการพิจารณา -
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	- เลื่อนการพิจารณา -
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

